

กาจัดลำดับอาวุโสในราชการครู : มิติใหม่ยึดหลักวิทยฐานะ

อาวุโสในราชการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีมติเมื่อ
แจ้งเวียน ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๖ ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แจ้งให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี
อธิการบดี และผู้อำนวยการได้ทราบและถือปฏิบัติดังนี้ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ยึดหลักวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ผู้นั้นถือว่า
อาวุโสกว่า ตัวอย่าง เช่น

- วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ออาวุโสกว่าวิทยฐานะชำนาญการ
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ออาวุโสกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ออาวุโสกว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- กรณีมีวิทยฐานะเท่ากัน ผู้ใดได้เลื่อนวิทยฐานะนี้ก่อน ก็ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ลำดับที่ ๒ ยึดหลักเงินเดือน กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะพร้อมกัน ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ลำดับที่ ๓ ยึดหลักอายุราชการ กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะพร้อมกัน ได้รับเงินเดือนเท่ากับผู้นั้นมีอายุราชการมากกว่า
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ลำดับที่ ๔ ยึดหลักชื่อสารอักษรอักษรณ กรณีมีวิทยฐานะเท่ากัน ได้เลื่อนวิทยฐานะพร้อมกัน ได้รับเงินเดือน
เท่ากัน และมีอายุราชการเท่ากัน อีกให้พิจารณาจากการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใดได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า กรณีมีวิทยฐานะเท่ากัน ได้เลื่อนวิทยฐานะ
พร้อมกัน ได้รับเงินเดือนเท่ากัน มีอายุราชการเท่า และ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน
ผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นนี้ก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ลำดับที่ ๕ ยึดหลักอายุผู้ใด กรณีที่กล่าวมาทั้งหมดยังไม่เท่ากัน อีก ให้พิจารณาจากอายุผู้ใดมีอายุมากกว่าถือว่า
ผู้นั้น ออาวุโสกว่า

หากเป็นตำแหน่งที่เกิดก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้ (ขณะนั้นตำแหน่งต่าง ๆ ได้ยุบไปแต่เป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีชื่ออยู่คือ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เดิมจะมีตำแหน่งครูใหญ่ และอาจมีครูแม่บ้าน มีชื่อเรียกผู้อำนวยการสถานศึกษา
หรือผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือนกับหมดทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ และตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเรียกชื่อเดิมโรงเรียน คือตำแหน่งศึกษานิเทศก์) ให้ของอนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นกรณีไป

สำหรับกาจัดที่ดำเนินการอยู่ก่อนการมีแนวปฏิบัตินี้ และ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการตามแนว
ปฏิบัตินี้เดิมจนแล้วเสร็จ แต่กาแนวปฏิบัตินี้ใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัตินี้ ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้แทน

หนังสือฉบับนี้ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๓๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕